

Trang Bìa

Thư của Chủ Tịch

Các Gia Đình Mason thân mến,

Chào mừng quý vị đến với năm học mới tại George Mason University! Quý vị và con quý vị sẽ giúp một trường đại học độc lập như chúng tôi mở ra nửa thế kỷ thứ hai của Mason. Tôi rất vui vì quý vị là một phần của cộng đồng trường học toàn diện này. Mason nằm trong số 10 trường đại học công lập hàng đầu trên toàn quốc về thành phần đa dạng và đổi mới, và điều đó được phản ánh trong nhiều hoạt động tại các khu học xá của chúng tôi. Đó là một phần lý do khiến Mason All Together trở nên Khác Biệt. Ngoài ra, Bắc Virginia và khu vực Washington, D.C. và các vùng phụ cận mang lại nhiều cơ hội thực tập và việc làm tuyệt vời, giúp con quý vị đạt được các mục tiêu học tập và nghề nghiệp.

Có thể có một hoặc nhiều thành viên trong gia đình quý vị đăng ký tham gia các lớp học và tất cả đều là những Người Ái Quốc. Chúng tôi khuyến khích quý vị tích cực tham gia vào cuộc sống đại học của con quý vị. Tờ lịch này nêu bật những ngày quan trọng, các mẹo nhỏ hàng tháng và thông tin liên hệ cho các dịch vụ trợ giúp sinh viên của Mason. Trong đó cũng ghi những ngày có cơ hội tham gia các chương trình giáo dục, văn hóa và xã hội tại khu học xá của chúng tôi, cũng như các sự kiện dành riêng cho gia đình, bao gồm hoạt động Cuối Tuần dành cho Gia Đình.

Chúng tôi rất mong được gặp tất cả các quý vị. Những Người Ái Quốc hãy tiến lên!

Gregory Washington

Chủ tịch, George Mason University

Giữ Kết Nối như một Gia Đình Mason

Các Chương Trình Gia Đình và Sinh Viên Mới (NSFP) công nhận vai trò quan trọng của gia đình đối với sự phát triển và thành công của sinh viên tại Mason. NSFP đóng vai trò là liên lạc viên giữa trường đại học và các gia đình, đồng thời tạo cơ hội để các gia đình tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng Mason thông qua các hoạt động chương trình và tiếp cận cộng đồng.

Tận dụng các nguồn trợ giúp sau đây và duy trì kết nối với Mason trong suốt năm!

THAM GIA

Hội Đồng Phụ Huynh và Gia Đình (PAFC)

Hội Đồng Phụ Huynh và Gia Đình tạo cơ hội cho phụ huynh và gia đình gặp gỡ lãnh đạo trường đại học, tham gia làm tình nguyện viên tại các sự kiện và trở thành những thành viên hiểu biết và tham gia tích cực của cộng đồng Mason.

Quý Phụ Huynh và Gia Đình

Quý Phụ Huynh và Gia Đình tạo điều kiện cho phụ huynh và gia đình tham gia góp phần xây dựng và định hình trải nghiệm giáo dục mẫu mực cho sinh viên Mason. Quý vị có thể góp phần vào sự thành công của mỗi sinh viên bằng cách tặng một món quà vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt thời gian con quý vị học tập tại Mason.

QUAY LẠI TRƯỜNG

Kỳ Nghỉ Cuối Tuần của Gia Đình

Ngày 18-20 tháng Mười, 2024

Cùng chúng tôi tham gia buổi lễ kỷ niệm toàn trường hàng năm diễn ra vào mỗi mùa thu. Các sự kiện này là cơ hội giúp quý vị gặp gỡ các gia đình khác, làm quen với các tài nguyên của trường, dành thời gian ở bên con em mình, và tìm hiểu thêm về cuộc sống của một Người Ái Quốc Mason!

LUÔN CẬP NHẬT THÔNG TIN

Website

Nếu quý vị có thắc mắc về Mason nhưng không biết bắt đầu từ đâu, hãy truy cập masonfamily.gmu.edu để tận dụng vô số nguồn trợ giúp.

Mason Family Connection (Kết Nối Gia Đình Mason)

Mọi thông tin mà quý vị cần để tận dụng tối đa trải nghiệm gia đình Mason của mình đều nằm trong hệ thống Mason Family Connection. Nền tảng này cung cấp không gian để quý vị tìm cộng đồng của mình trong mạng lưới gia đình của chúng tôi, tùy chỉnh nội dung và mức độ thường xuyên nhận thông tin cập nhật, v.v... Tham gia hoặc cập nhật hồ sơ của quý vị tại gmucampusesp.com

Family Support Series

Family Support Series nhằm giúp các phụ huynh, gia đình, và những người chu cấp biết những gì các em có thể làm để hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên của mình trong thời gian học tập ở Mason. Các hội thảo trực tuyến thường được tổ chức vào buổi tối, kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ, được ghi lại và có thể tiếp cận sau mỗi buổi hội thảo.

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI!

[insert email icon] families@gmu.edu

[insert phone icon] 703-993-2475

[insert website icon] masonfamily.gmu.edu

[insert connection icon] gmucampusesp.com

[insert Instagram icon] [@masonnsfp](https://www.instagram.com/masonnsfp)

[insert Facebook icon] [/masonnsfp](https://www.facebook.com/masonnsfp)

[insert YouTube icon] [@OfpsGMU](https://www.youtube.com/@OfpsGMU)

[insert QR code] gmucampusesp.com

2024

Tháng Bảy

Các mẹo gợi ý/nhắc nhở cho tháng Bảy -

- Cho dù con quý vị đang sống trong khu học xá của trường hay nơi khác bên ngoài, hãy nhắc các em làm quen với các tuyến đường đi lại tới khu học xá thuận tiện nhất. Cho dù là mua giấy phép đậu xe hay tìm hiểu tuyến xe buýt hoặc tàu điện ngầm, bao giờ quý vị cũng nên biết rõ lộ trình đi lại tới khu học xá của trường. Khuyến khích con quý vị lập tài khoản tại MasonCommuter.com nếu các em muốn đi chung xe với những người khác đi cùng một lúc và cùng đến một nơi. Có thể xem thông tin về các lựa chọn đậu xe và chuyên chở tại transportation.gmu.edu
- Đề nghị con quý vị đăng ký thông tin liên lạc của quý vị tại alert.gmu.edu để nhận **các thông báo khẩn cấp** từ trường. Tất cả sinh viên được tự động đăng ký vào hệ thống Mason Alert và nên thêm số điện thoại di động và email để nhận thông tin kịp thời.

Truy cập registrar.gmu.edu để biết thông tin về các khóa học mùa hè.

[Những ngày quan trọng]

7/1: Thời Gian Rút Lui Khởi Các Khóa Học Tùy Chọn Mùa Hè Kết Thúc

7/4: Kỷ Niệm Ngày Quốc Khánh Mỹ (Trường Đóng Cửa) (Các Sự Kiện của Trường)

7/7: Năm Mới của Người Hồi Giáo

7/28: Ngày Cha Mẹ Toàn Quốc

7/16-7/17- Ashura

7/16-7/19: Eid al-Adha

7/31: Ngày Cuối Cùng của Các Lớp Học Hè

Tháng Tám

Các mẹo gợi ý/nhắc nhở cho tháng Tám

- Nhắc con quý vị mua hoặc thuê sách giáo khoa **đúng hạn cho ngày khai giảng**. Có thể mua sách giáo khoa qua mạng trực tuyến hoặc trực tiếp tại hiệu sách tại Fairfax Campus của Mason.
- Khuyến khích con quý vị kết nối với Người Cố Vấn Thành Công của các em để đặt mục tiêu và hỗ trợ mục tiêu thành công của các em tại Mason. Sinh viên có thể tìm Người Cố Vấn Thành Công của mình tại <https://coaching.gmu.edu/findyourcoach/>
- [Trải Nghiệm Ái Quốc](https://www.gmu.edu/travel) có Thử Thách Năm Đầu Tiên dành cho sinh viên sắp vào năm thứ nhất và sinh viên chuyển trường để kết nối với Mason và tìm hiểu về các nguồn trợ giúp, các trải nghiệm và cơ hội có sẵn tại Mason. Con quý vị có thể đăng nhập Mason360 để biết thêm thông tin!
- Hiện đã có thể đăng ký tham gia **Family Weekend!** Truy cập [Mason Family Connection](https://masonfamilyconnection.com) để đăng ký cho gia đình của quý vị..

Welcome2Mason diễn ra từ ngày 25 tháng Tám đến ngày 30 tháng Chín. Truy cập [Welcome2Mason.gmu.edu](https://welcome2mason.gmu.edu) để biết danh sách đầy đủ các sự kiện..

[Những ngày quan trọng]

8/1-8/3: Kỳ Thi Mùa Hè

8/4: Ngày Kỷ Niệm Thành Lập Lực Lượng Cảnh Sát Biển Hoa Kỳ

8/7: Ngày Trái Tim Màu Tím
8/16: Gradstravaganza
8/17: Ngày Trao Bằng Tốt Nghiệp
8/25-9/30: Welcome2Mason
8/21-8/22: Năm Thứ Nhất Chuyển Vào (Các Sự Kiện trong Đời Sống Sinh Viên)
8/22-8/24: Mở Đầu (Các Sự Kiện trong Đời Sống Sinh Viên)
8/23-24: Các Lớp Trên Chuyển Vào (Các Sự Kiện trong Đời Sống Sinh Viên)
8/26: Ngày Bình Đẳng Phụ Nữ
8/26: Ngày Cuối Cùng để Thêm các Lớp Học
8/28: Hội Chợ Kết Nối (Các Sự Kiện trong Đời Sống Sinh Viên)

Tháng Chín

Các mẹo nhỏ/nhắc nhở cho tháng Chín

- Một trong những kỹ năng khó khăn thành thạo nhất đối với sinh viên là **quản lý thời gian**. Khuyến khích con quý vị tham dự một hội thảo miễn phí do ban [Dịch Vụ Học Tập](#) tổ chức nếu các em khó duy trì cân bằng trong thời khóa biểu của mình.
- Khuyến khích con quý vị đề cử gia đình của quý vị cho **Giải Thưởng Gia Đình của Năm** của Tiến sĩ Alan và Sally Merten hàng năm lần thứ 13. Giải thưởng này được trao trong sự kiện Kỳ Nghỉ Cuối Tuần Gia Đình và ghi nhận vai trò quan trọng của một gia đình đối với thành công của con em họ tại Mason. Có thể tìm hiểu thêm thông tin tại masonfamily.gmu.edu.

Tháng Di Sản Tây Ban Nha bắt đầu từ ngày 15 tháng Chín.

[Những ngày quan trọng]

9/2: Ngày Lễ Lao Động (Trường Đóng Cửa) (Các Sự Kiện của Trường Đại Học)
9/3: Ngày Cuối Cùng để Bỏ các Lớp Học (Hoàn Tiền 100%)
9/8: Ngày Lễ Ông Bà Toàn Quốc
9/10: Ngày Cuối Cùng để Bỏ các Lớp Học (Hoàn Tiền 50%)
9/11: Ngày Dịch Vụ
9/15: Bắt Đầu Tháng Di Sản Tây Ban Nha
9/16: Kỳ Kiểm Tra Giữa Kỳ Bắt Đầu (Các Lớp Học Trình Độ 100-200 Trọn Học Kỳ)
9/18: Ngày Kỷ Niệm Thành Lập Lực Lượng Không Quân
9/18: Thời Gian Rút Lui Không Giới Hạn Bắt Đầu
9/22: Ngày Lập Thu
9/24: Kết Thúc Thời Gian Rút Lui Không Giới Hạn
9/25: Thời Gian Rút Khỏi Các Khóa Học Tùy Chọn (chỉ dành cho sinh viên đại học) Bắt Đầu
9/17: Lễ Pitru Paksha bắt đầu
9/30: Hội Chợ Việc Làm Mùa Thu (Các Sự Kiện về Đời Sống Sinh Viên)

Tháng Mười

Các mẹo nhỏ/nhắc nhở cho tháng Mười

- **Thời gian đăng ký các lớp học mùa xuân** đang sắp đến. Hỏi con quý vị xem em đã lên lịch hẹn gặp nói chuyện với một cố vấn học tập hay chưa.
- **Family Weekend** là ngày 18-20 tháng Mười! Truy cập masonfamily.gmu.edu để biết chi tiết và để xem thời khóa biểu tổ chức các sự kiện.

Tháng Lịch Sử Cộng Đồng LGBTQ +

Tháng Tăng Cường Nhận Thức về Bạo Lực Gia Đình
Tháng Tăng Cường Nhận Thức về Việc Làm cho Người Khuyết Tật Toàn Quốc
Tháng Di Sản Tây Ban Nha kết thúc vào ngày 15 tháng Mười.

[Những ngày quan trọng]

10/1: Hội Chợ Việc Làm Mùa Thu (Các Sự Kiện về Đời Sống Sinh Viên)
10/2-10/4: Rosh Hashanah
10/2: Lễ Pitru Paksha kết thúc
10/3-10/12: Navratri
10/10: Ngày Sức Khỏe Tâm Thần Thế Giới
10/11: Kỳ Kiểm Tra Giữa Kỳ Kết Thúc (Các Lớp có Trình Độ 100-200 trọn học kỳ)
10/11-10/12: Yom Kippur
10/13: Ngày Kỷ Niệm Thành Lập Hải Quân Hoa Kỳ
10/18-10/20: Sự kiện Kỳ Nghỉ Cuối Tuần Gia Đình (Sự Kiện NSFP)
10/14: Ngày Lễ của Người Bản Địa
10/14: Kỳ Nghỉ Mùa Thu (các lớp không học) (Sự Kiện ở Trường Đại Học)
10/15: Gặp Gỡ Lớp Học/Phòng Thí Nghiệm vào thứ Hai (Các lớp học thứ Ba không gặp nhau trong tuần này)
10/15: Tháng Di Sản Tây Ban Nha Kết Thúc
10/16: Sukkot bắt đầu
10/21: Thời Gian Rút Khỏi Các Khóa Học Tùy Chọn (chỉ dành cho sinh viên đại học) Bắt Đầu
10/23: Sukkot kết thúc
10/31: Lễ Hội Halloween

Tháng Mười một

Các mẹo nhỏ/nhắc nhở cho tháng Mười Một

- Trong những kỳ nghỉ học quan trọng như Lễ Tạ Ơn và Kỳ Nghỉ Đông, ban Dịch Vụ Chuyên Chở và Đậu Xe cung cấp **dịch vụ đưa đón** từ khu học xá Fairfax đến một số thành phố trong khu vực ở Virginia và xa hơn. Xe đưa đón được đặt trước theo hình thức phục vụ theo thứ tự đến trước, vì vậy hãy khuyến khích con quý vị đặt chỗ sớm! Thông tin về xe đưa đón trong khu vực có trên trang mạng shuttle.gmu.edu khoảng bốn tuần trước kỳ nghỉ dự kiến.
- Mỗi học kỳ gần Tuần Diễn Ra Các Kỳ Thi Cuối Cùng, Ban Tổ Chức Sinh Viên tổ chức lễ hội DeStress Fest! Khuyến khích con quý vị tận dụng nhiều hoạt động khác nhau để giúp các em thực hành cách tự chăm sóc bản thân và vui chơi khi gần hết học kỳ!

Tháng Di Sản của Người Mỹ Bản Địa và Thổ Dân Châu Mỹ Da Đỏ

[Những ngày quan trọng]

11/1: Diwali
11/1-11/2: Dia de los Muertos
2/11 Ngày Các Đẳng
11/3 Giờ Tiết Kiệm Ánh Sáng Ban Ngày kết thúc
10/11 Ngày Kỷ Niệm Thành Lập Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ
11/11 Ngày Cựu Chiến Binh
11/13-11/19: Tuần Tăng Cường Nhận Thức về Người Chuyển Giới
11/18-11/22: Tuần Lễ Giáo Dục Quốc Tế (Sự Kiện về Đời Sống Sinh Viên)
11/20: Ngày Tưởng Niệm Người Chuyển Giới
11/27-12/1: Kỳ Nghỉ Lễ Tạ Ơn (Nghỉ Học) (Sự Kiện ở Trường Đại Học)
11/28: Ngày Lễ Tạ Ơn

11/29: Ngày Black Friday
11/30: Thứ Bảy Doanh Nghiệp Nhỏ
11/30: Ngày Bế Giảng

Tháng Mười Hai

Các mẹo gợi ý/nhắc nhở cho tháng Mười Hai

- Các kỳ thi cuối khóa đang đến gần, vì vậy đây có thể là thời điểm gia tăng áp lực học tập đối với con quý vị. Nhắc nhở các em về tầm quan trọng của **cân bằng**, bao gồm ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc, tập thể dục và thư giãn!
- Hãy nhớ rằng **điểm số** không cho thấy bức tranh toàn cảnh về tiến bộ học tập của sinh viên, đặc biệt là trong năm đầu tiên. Nếu điểm số của sinh viên không như các em mong đợi, hãy giúp các em đánh giá lại các cách thức quản lý thời gian và kỹ năng học tập.

[Những ngày quan trọng]

12/1: Ngày Thế Giới Phòng Chống AIDS
12/2: Ngày Thứ Hai Trực Tuyến (Cyber Monday)
12/2-12/3: Ngày Đọc Sách (Sự Kiện của Trường Đại Học)
12/3: Giving Tuesday (Ngày Thứ Ba Cho Đi)
12/4-12/11: Giai Đoạn Thi (Sự Kiện của Trường Đại Học)
12/13: Ngày Kỷ Niệm Thành Lập Vệ Binh Quốc Gia Hoa Kỳ
12/12: Lễ Tốt Nghiệp Đại Học (Sự Kiện của Trường Đại Học)
12/14: Trao Bằng (Sự Kiện của Trường Đại Học)
12/21: Yule
12/21: Ngày Lập Đông
12/23-1/6: Kỳ Nghỉ Đông Bắt Đầu (Trường Đóng Cửa) (Sự Kiện của Trường)
12/24: Đêm Trước Giáng Sinh
12/25: Ngày Giáng Sinh
12/25: Lễ Hanukkah Bắt Đầu
12/26: Lễ Kwanzaa Bắt Đầu
12/31: Đêm Giao Thừa Tết Tây

2025

Tháng Một

Các mẹo gợi ý/lời nhắc tháng Một - add to photo overlay

- Sinh viên có thể lại cảm thấy lo lắng khi rời nhà và **chuyển trở lại Mason**. Hãy trấn an con quý vị rằng những cảm xúc này là bình thường và việc thích nghi với môi trường đại học là một quá trình liên tục.
- Học phí và các khoản lệ phí đại học phải được chi trả trước ngày học đầu tiên - ngày 21 tháng Một. Khuyến khích con quý vị **thường xuyên** kiểm tra tài khoản của các em trong **Patriot Web**.
- Nói chuyện với con quý vị về **việc sắp xếp cuộc sống** cho năm học 2025-2026 và khuyến khích các em bắt đầu lập kế hoạch ngay bây giờ. Sinh viên có thể truy cập housing.gmu.edu để biết thông tin về cuộc sống trong khuôn viên trường. Ban Dịch Vụ Sinh Viên (Contemporary Student Services) có thể cung cấp thông tin về các hội chợ gia cư sắp tới và các mẹo gợi ý chuẩn bị cho con quý vị trong quá trình lựa chọn nhà ở bên ngoài khu học xá.

[Những ngày quan trọng]

1/1: Lễ Kwanzaa Kết Thúc
1/1: Ngày Mồng Một Tết Tây
1/2: Lễ Hanukkah Kết Thúc
1/20: Ngày Tưởng Niệm Tiến Sĩ Martin Luther King Jr. (Trường Đóng Cửa) (Sự Kiện của Trường Đại Học)
1/21: Ngày Khai Giảng các Lớp Học Mùa Xuân
1/25: Mahayana
1/27: Ngày Tưởng Niệm Vụ Thảm Sát Người Do Thái Quốc Tế
1/28: Hội Chợ Kết Nối
1/29: Tết Nguyên Đán
1/28: Ngày Cuối Cùng để Thêm các Lớp Học
1/29: Tết Hàn Quốc
1/29: Tết Việt Nam

Tháng Hai

Các mẹo nhỏ/nhắc nhở cho tháng Hai

- Chỉ còn vài tháng nữa là đến mùa hè, hãy bảo đảm là con quý vị đang suy nghĩ về các cơ hội thực tập hoặc công việc mà các em muốn hoàn thành trong kỳ nghỉ hè. **Ban Dịch Vụ Nghề Nghiệp của Trường Đại Học** có thể giúp con quý vị trong quy trình thực tập và tìm việc. Khuyến khích con quý vị tham gia Hội Chợ Nghề Nghiệp Mùa Xuân. Để biết thêm thông tin về sự kiện, truy cập careers.gmu.edu
- Thể hiện niềm tự hào Mason của quý vị bằng cách cùng chúng tôi tham gia sự kiện **Homecoming! (Về Nhà!)** Kính mời các gia đình đến tham dự trong tinh thần vui vẻ.

Tháng Lịch Sử của Người Da Đen/Người Mỹ gốc Phi châu

[Những ngày quan trọng]

2/2: Ngày Groundhog Day
2/4: Ngày cuối cùng để rút lui khỏi các khóa học (Hoàn Tiền 100%)
2/11: Ngày cuối cùng để rút lui khỏi các khóa học (Hoàn Tiền 50%)
2/12-2/25: Giai đoạn rút lui không giới hạn
2/14: Ngày Lễ Tình Nhân
2/17: Ngày Tổng Thống
2/17: Kỳ Thi Giữa Học Kỳ Bắt Đầu
2/26-3/31: Giai Đoạn Rút Lui khỏi Các Khóa Học Tùy Chọn
2/28: Lễ Ramadan Bắt Đầu

Tháng Ba

Các mẹo nhỏ/nhắc nhở cho tháng Ba

- Hàng năm, Mason tổ chức **Tuần Lễ Quốc Tế**. Khuyến khích con quý vị tham gia đợt lễ kéo dài một tuần này, giới thiệu nhiều quốc gia và nền văn hóa tạo nên cộng đồng Mason!

Tháng Lịch Sử của Phụ Nữ

[Những ngày quan trọng]

3/5: Thứ Tư Lễ Tro
3/8: Ngày Quốc Tế Phụ Nữ
3/9: Thời Kỳ Tiết Kiệm Ánh Sáng Ban Ngày Bắt Đầu
3/10-3/16: Kỳ Nghỉ Xuân (Nghỉ Học)

3/13-3/14: Purim
3/14: Holi
3/17: Ngày Lễ Thánh Patrick
3/20: Ngày Lập Xuân
3/21: Kỳ Thi Giữa Học Kỳ Kết Thúc
3/29: Lễ Ramadan Kết Thúc
3/28-4/5: Tuần Lễ Quốc Tế Bắt Đầu
3/30-3/31: Eid al-Fitr
3/31: Kết Thúc Giai Đoạn Rút Lui khỏi Các Khóa Học Tùy Chọn
3/31-4/4: Tuần Tôn Vinh Sinh Viên Tốt Nghiệp

Tháng Tư

Các mẹo nhỏ/nhắc nhở cho tháng Tư

- Khuyến khích con quý vị sử dụng chương trình cắt trừ đồ trong mùa hè do Tiệm UPS cung cấp, nằm ở Merten Hall, nếu các em sẽ rời ký túc xá vào tháng Năm và trở lại trường vào tháng Tám. Tiệm UPS sẽ cắt trừ đồ đạc của con quý vị, vì vậy các em không phải mang tất cả về nhà, rồi sau đó lại mang mọi thứ trở lại!

Tháng Tăng Cường Nhận Thức về Tấn Công Tình Dục
Tháng Con của Quân Nhân

[Những ngày quan trọng]

4/1: Ngày Cá tháng Tư
4/7: Ngày Sức Khỏe Thế Giới
4/10: Ngày Quốc Tế Anh Chị Em
4/12-4/13: Lễ Quá Hải Bắt Đầu
4/13: Chúa Nhật Lễ Lá (Palm Sunday)
4/15: Ngày Hạng Chót Khai Thuế
4/18: Thứ Sáu Tốt Lành (Good Friday)
4/20: Lễ Phục Sinh
4/22: Ngày Trái Đất
4/25: Mason Day

Tháng Năm

Lời khuyên/nhắc nhở tháng Năm

- Nếu con quý vị đang sống trong khu học xá của trường, hãy khuyến khích các em nói chuyện với chuyên gia tư vấn nội trú để xác nhận **các chính sách và thủ tục chuyển đi**.
- Hoàn thiện các **kế hoạch mùa hè** với con quý vị. Khuyến khích các em tiếp tục tham gia, cho dù các em đang làm công việc mùa hè hay tham gia các lớp học, để việc quay trở lại Mason vào mùa thu sẽ không phải là một thay đổi lớn về lối sống.
- Mỗi học kỳ gần Tuần Diễn Ra Các Kỳ Thi Cuối Cùng, Ban Tổ Chức Sinh Viên tổ chức lễ hội DeStress Fest! Khuyến khích con quý vị tận dụng nhiều hoạt động khác nhau để giúp các em thực hành cách tự chăm sóc bản thân và vui chơi khi gần hết học kỳ!

Tháng Di Sản Người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương
Tháng Tri Ân Quân Đội

[Những ngày quan trọng]

5/5: Ngày Bế Giảng

5/5: Cinco de Mayo

5/6: Ngày Đọc Sách

5/7-5/14: Kỳ Thi

5/11: Ngày Đọc Sách

5/11: Ngày Lễ Mẹ

5/15: Lễ Khai Giảng Trường Đại Học

5/16: Ngày Trao Bằng Tốt Nghiệp

5/19: Ngày Khai Giảng các Lớp Học Mùa Hè

5/26: Ngày Tưởng Niệm Binh Sĩ (Trường Đóng Cửa)

5/27: Ngày Cuối Cùng để Thêm các Lớp Học

Tháng Sáu

Các mẹo nhỏ/nhắc nhở cho tháng Sáu

- Việc chuyển nhà sau khi đi học đại học xa có thể khó khăn. Cho phép con quý vị **trách nhiệm và độc lập hơn**. Bàn bạc về những yêu cầu và quy tắc mới để sống ở nhà trong mùa hè.
- Khuyến khích con quý vị để lập một **kế hoạch tiết kiệm** nếu các em làm việc bán thời gian trong mùa hè. Nhắc nhở các em rằng sẽ tuyệt vời như thế nào khi có tiền trong suốt học kỳ mùa thu.
- Khuyến khích con quý vị **giữ liên lạc với bạn bè tại Mason** và thậm chí đến nhà chơi, khi có thể, trong khi vẫn dành thời gian cho gia đình và các trách nhiệm khác trong mùa hè.

[Những ngày quan trọng]

6/1-6/3: Lễ Shavuot

6/2: Ngày cuối cùng để rút lui khỏi các khóa học (hoàn trả 100%)

6/9: Ngày cuối cùng để rút lui khỏi các khóa học (hoàn trả 50%)

6/10: Giai đoạn rút lui không giới hạn bắt đầu

6/14: Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Quân Lực Hoa Kỳ

6/14: Ngày Cờ (Flag Day)

6/15: Ngày của Cha

6/16: giai đoạn rút lui không giới hạn kết thúc

6/17: Thời Gian Rút Khỏi Các Khóa Học Tùy Chọn (chỉ dành cho sinh viên đại học) Bắt Đầu

6/19: Ngày Juneteenth

6/20: Ngày lập hạ

Chúng tôi hy vọng quý vị thích tờ Lịch Gia Đình 2024-25! Giữ kết nối bằng cách truy cập MasonFamily.gmu.edu và tham gia Mason Family Connection tại gmU.CampusESP.com.

Thông tin liên lạc

Tư Vấn Học Tập

advisor@gmu.edu

advising.gmu.edu

Tinh Thần Liêm Chính trong Học Tập

703-993-6209

oai.gmu.edu

Tiệm sách

703-993-2666
gmu.bncollege.com

Center for Culture, Equity, and Empowerment (CCEE)

703-993-2700
ccee.gmu.edu

Contemporary Student Services (CSS)

masoncss@gmu.edu

Counseling and Psychological Services (Dịch Vụ Tư Vấn và Tâm Lý - CAPS)

703-993-2380
caps.gmu.edu

Dean of Students/University Life (Trưởng Khoa Sinh Viên/Cuộc Sống ở Trường Đại Học)

703-993-8760
ulcentrl@gmu.edu
ulife.gmu.edu

Dining Services (Dịch Vụ Ăn Uống)

703-993-3313
dining@gmu.edu
dining.gmu.edu

Disability Services (Dịch Vụ Trợ Giúp Người Khuyết Tật)

703-993-2474
ods@gmu.edu
ds.gmu.edu

Financial Aid (Trợ Cấp Tài Chính)

703-993-2000
financialaid.gmu.edu

First-Gen+ Center

703-993-2700
firstgen.gmu.edu

Gia Cư và Cuộc Sống Nội Trú (HRL)

703-993-2720
housing@gmu.edu
housing.gmu.edu

Ban Công Nghệ Thông Tin

703-993-8870
support@gmu.edu
its.gmu.edu

Ban Dịch Vụ Trợ Giúp Học Tập

703-993-2999
lsstaff@gmu.edu
learningservices.gmu.edu

Trung Tâm Nguồn Trợ Giúp Cộng Đồng LGBTQ+

703-993-2702
lgbtq@gmu.edu
lgbtq.gmu.edu

Mason Money, Mason ID, and Meal Plans (Mason Money, ID tại Mason, và Các Kế Hoạch Ăn Uống)

703-993-1004
masonid@gmu.edu
masoncard.gmu.edu

Mason Student Services Center (Trung Tâm Dịch Vụ Sinh Viên Mason)

703-993-2000
mssc@gmu.edu
mssc.gmu.edu

Military Services (Dịch Vụ Quân Đội)

703-993-1316
military@gmu.edu
military.gmu.edu

New Student and Family Programs (Các Chương Trình dành cho Gia Đình và Sinh Viên Mới - NSFP)

703-993-2475
nsfp.gmu.edu
masonfamily.gmu.edu

Parking and Transportation (Đậu Xe và Chuyên Chở)

703-993-2828
parking@gmu.edu
parking.gmu.edu

Patriot Tech

703-993-4100
ptech@gmu.edu
gmu.bncollege.com

Cảnh Sát

Không khẩn cấp: 703-993-2810
Khẩn cấp: 911
police.gmu.edu

Provost/Chương Trình Cử Nhân

703-993-8770
gmuprov@gmu.edu
provost.gmu.edu

Phòng Đào Tạo

703-993-2000
registrar.gmu.edu

Safety Escorts

Fairfax: 703-993-2810
Mason Square: 703-993-8070
SciTech: 703-993-8370
police.gmu.edu/programs-and-services/escorts

Student Accounts (Các Hồ Sơ Sinh Viên)

703-993-2000
studentaccounts.gmu.edu

Hạnh Kiểm Sinh Viên

703-993-6209
osc@gmu.edu
studentconduct.gmu.edu

Ban Dịch Vụ Sức Khỏe Sinh Viên

Fairfax: 703-993-2831
Mason Square: 703-993-4836
SciTech: 703-993-8374
shs.gmu.edu

Student Involvement

703-993-2909
sa@gmu.edu
si.gmu.edu

Student Success Coaching (Cố Vấn Thành Công của Sinh Viên)

703-993-2470
mycoach@gmu.edu
coaching.gmu.edu

Student Support and Advocacy Center (Trung Tâm Tư Vấn và Hỗ Trợ Sinh viên - SSAC)

703-993-3686
ssac@gmu.edu
ssac.gmu.edu

Ban Dịch Vụ Nghề Nghiệp của Trường Đại Học

703-993-2370
careers@gmu.edu
careers.gmu.edu

Thông Tin Trường Đại Học

703-993-1000
infodesk@gmu.edu
info.gmu.edu

Nghiên Cứu Trường Đại Học

703-993-3794
univ@gmu.edu
univstudies.gmu.edu

Đại Học Chuyên Ngành và Trường Học

College of Education and Human Development (CEHD)

703-993-2080
cehd.gmu.edu

College of Engineering and Computing (CEC)

703-993-1511
cec.gmu.edu

College of Public Health

703-993-1901
chhs.gmu.edu

College of Humanities and Social Sciences (CHSS)

703-993-8720
chss.gmu.edu

College of Science

703-993-3622
cos.gmu.edu

College of Visual and Performing Arts (CVPA)

703-993-8877
cvpa.gmu.edu

Honors College

703-993-1110
honorscollege.gmu.edu

Jimmy and Rosalynn Carter School for Peace and Conflict Resolution

703-993-4165
carterschool.gmu.edu

Schar School of Policy and Government

703-993-2280
schar.gmu.edu

Costello College of Business

703-993-1880
business.gmu.edu

School of Integrative Studies (SIS)

703-993-1436
integrative.gmu.edu

BACK COVER

An Office of University Life
4400 University Drive, MS 5G2
Fairfax, Virginia 22030
Families@gmu.edu
703-993-2475
Masonfamily.gmu.edu

[insert QR code] masonfamily.gmu.edu